

ขอคะแนนสอบคนอื่นได้ไหม

เรื่องนี้เป็นกรหาหรือว่า หน่วยงาน ก. จะสามารถเปิดเผย และให้สำเนาผลคะแนนสอบ คัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ค ของบุคคลอื่นได้หรือไม่ มาดูกันค่ะ

หน่วยงาน ก. ได้ขอหาหรือกรณี นาย ข. ซึ่งเป็นผู้สมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง ค. ได้มีคำขอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลคะแนนสอบคัดเลือกของผู้สมัครสอบคนอื่น หน่วยงาน ก. จึงขอหาหรือ ดังนี้ ข้อหาหรือที่ ๑ จะเปิดเผยผลคะแนนสอบคัดเลือกของผู้สมัครรายอื่น ๆ ให้นาย ข. ได้หรือไม่ โดยไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของบุคคลอื่นตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ และข้อหาหรือที่ ๒. สามารถสำเนาผลคะแนนของผู้สมัครรายอื่น ๆ แจ้งให้นาย ข. ได้หรือไม่ หรือมีวิธีการใดที่จะแจ้งให้นาย ข. ทราบผลคะแนนของผู้สมัครรายอื่น ๆ ได้ มีวิธีการใดบ้าง

คณะกรรมการตอบข้อหาหรือตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ ในคณะกรรมการ ข้อมูลข่าวสารของราชการพิจารณาแล้วเห็นว่า ข้อหาหรือที่ ๑ เป็นการหาหรือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ จึงให้หน่วยงาน ก. หาหรือประเด็นดังกล่าวกับสำนักงาน คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงต่อไป ส่วนข้อหาหรือที่ ๒ นั้น คณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผย ข้อมูลข่าวสารสาขาสังคม การบริหารราชการแผ่นดินและการบังคับใช้กฎหมาย เคยวินิจฉัยว่า “ผลคะแนน สอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ของนาย ข. และผลคะแนนสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ของผู้ได้รับการคัดเลือก เปิดเผยให้นาย ข. ทราบได้ สำหรับผลคะแนนสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ของผู้สอบรายอื่นที่ไม่ผ่านการคัดเลือก การเปิดเผยจะเป็นการรูล้ำสิทธิส่วนบุคคลโดยไม่สมควรตามมาตรา ๑๕ วรรคหนึ่ง (๕) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ดังนั้น จึงให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ผลคะแนนสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ของผู้ นาย ข. และผลคะแนนสอบความรู้เฉพาะตำแหน่ง (ข้อเขียน) ของผู้ได้รับการคัดเลือก พร้อมทั้งให้สำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องแก่นาย ข.”

มีข้อสงสัยการปฏิบัติและใช้สิทธิตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ หาหรือไปที่สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี โทร ๐๒๒๘๓ ๔๖๙๐ ตอบข้อหาหรือในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ (ที่ นร ๐๑๐๘/๕๗๓๒ ลงวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕)

นางสาวนิตยา สมเที่ยง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่สิทธิรับรู้ข้อมูล ข่าวสาร สำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ

“ข้อมูลโปร่งใส ราชการไทยไร้ทุจริต”